



# PATTAYA GAZETTE

Pattaya Orphanage & School for the Deaf

ฉบับที่ 8 : กรกฎาคม - ตุลาคม 2553



มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา  
ถ้ ปณ. 300 ปณฝ. พิทยา ชลบุรี  
20260

ที่อยู่ผู้รับ

สิ่งพิมพ์

## ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา ติดต่อได้ที่

ถ้ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพิทยา ชลบุรี 20260

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038 423 468, 038 416 426

แฟกซ์ : 038 416 425, 038 716 204

อีเมล : info@thepattayaorphanage.org

เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org



## คริสต์มาส ๒๕๕๔

เชิญร่วมงาน "สุขสันต์วันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่"  
เพื่อให้บรรดาเด็กกำพร้า เด็กพิการทางการได้ยิน และศิษย์เก่า ได้มีความสุขสนุกสนานกับเกมการละเล่นและรับของขวัญจากผู้มีน้ำใจดี พร้อมทั้งส่งความสุขด้วยเพลงอวยพร ในบรรยากาศเป็นกันเองและอาหารถูกปากถูกใจ  
ในโอกาสวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา  
ได้กำหนดการจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 18:00 - 22:00 น.



▲ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรการแสดงละครเพลงการกุศล เรื่อง "แซมซันและเดไลอาน่า" เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 ณ โรงละครไทยอลังการ พิทยา ท่ามกลางผู้เข้าชมประมาณ 2,000 คน

คุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา และทีมงาน แสดงความขอบคุณต่อผู้มีอุปการคุณทุกคน และองค์กร โดยเฉพาะชมรมนักธุรกิจคาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณสุทธิกร เจียรไพฑูรย์ แห่งโรงละครไทยอลังการ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และบรรดาผู้มีอุปการคุณ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแสดงละครเพลงการกุศลครั้งแรกของมูลนิธิฯ ในโอกาสฉลองครบรอบ 36 ปีบ้านเด็กกำพร้า พิทยา เพื่อระดมทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิฯ และช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ได้มีอนาคตสดใสมั่นคงต่อไป



◀ กษัตริย์คอนสแตนตินที่สอง แห่งประเทศกรีซ พร้อมด้วย พระราชินีแอนน์-มารี และเจ้าหญิงอิโดร่า เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา โดยมีเด็กกำพร้า และเด็กพิการทางการได้ยิน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ นำโดยคุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ถวายการต้อนรับ เด็ก ๆ ทุกวัยสัมผัสได้ถึง ความหวังและความปรารถนาดีของทุกพระองค์ การเสด็จเยือนในเวลาสั้น ๆ และเรียบง่ายแต่ส่งงามยิ่งนี้ นำความปลื้มปิติ ขวัญ และกำลังใจมาสู่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ เสด็จเยือนในปีที่มูลนิธิฯ เฉลิมฉลอง 36 ปีแห่งการอุทิศตนเพื่อเด็ก ด้อยโอกาส ขอพระพรแห่งสันติสุขและความเจริญสถิตกับพระราชินี พระราชินี และพระธิดา รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เป็นพิเศษ



## จดหมายจากผู้บริหาร

สวัสดีครับท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

เด็กกำพร้าที่อยู่ในวัยรุ่น ส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิตตน พวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมตนจึงขาดพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ไม่เหมือนเพื่อนวัยเดียวกันที่อยู่ในครอบครัวทั่วไป และเด็กเหล่านี้ก็เป็นทุกข์เมื่อไม่รู้ชีวิตในอนาคตของตนจะเป็นอย่างไร

ความทุกข์กังวลเกี่ยวกับพ่อแม่ของตนและเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงถูกทอดทิ้ง มีผลกระทบต่อเด็กกำพร้าแต่ละคนในระดับที่ต่างกันไป และยังเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของพวกเขาด้วย เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องยอมรับความเป็นจริง แต่สิ่งที่พวกเขา ควบคุมได้คือการฝึกฝนถึงชีวิตที่สดใสกว่า และการสร้างฝันนั้นให้เป็นจริง เด็ก ๆ จึงควรให้ความใส่ใจและทุ่มเทกับการสานฝันของตน

มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถสานฝันของตน มีการปลูกฝังอบรม และจัดเตรียมความพร้อมให้พวกเขา ผ่านทางการฝึกให้มีความมั่นใจในตนเอง อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น และการส่งเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ดีที่สุด ตามที่กำลังปัจจัยและทรัพยากรของเราจะเอื้ออำนวย นอกจากนี้ เรายังพยายามอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญ ของการเตรียมตนให้พร้อมสำหรับชีวิตในอนาคต และให้ความร่วมมือกับกระบวนการในวันนี้ เพื่อให้สามารถก้าวไปถึงจุดหมายแห่งชีวิตที่สดใส เป็นสมาชิกที่ประสบความสำเร็จของสังคมในวันข้างหน้า

เด็ก ๆ จะสามารถทำความฝันของตนให้เป็นจริงในชีวิตได้ ก็ด้วยน้ำใจอันกว้างขวาง จากท่าน



บาทหลวงวีระ ฝั่งรักษ์  
ผู้อำนวยการ



▲ น้องออย นางสาวมะลิวัลย์ กาลจักร มีความสุขเป็นพิเศษในวันร่วมพิธีรับหมวกพยาบาล จากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งเป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง ซึ่งให้เห็นว่านักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถผ่านการอบรมมาครั่งทางแล้ว ผู้ใหญ่และคุณครูได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับสาวน้อยวัย 20 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกที่น่ารักน่ายกย่อง เป็นตัวอย่างดีให้กับเด็กกำพร้าในวัยเดียวกันและรุ่นน้องเสมอมา ขอให้รักษาความดีและพัฒนาตนต่อไป เพื่อจะได้สามารถประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นพยาบาลที่มีจิตใจและกำลังกายที่พร้อมจะช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ในอนาคต



▲ สังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา หรือ บ้านเด็กกำพร้า พัทยา จัดงานฉลองครบรอบ 36 ปี หรือครบ 3 รอบ ของการก่อตั้งบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 บาทหลวง ดร. วีระ ฝั่งรักษ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน ซึ่งประกอบด้วยบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เพื่อนบ้าน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีรองนายกเมืองพัทยา คุณวีรวัฒน์ คำชาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับพระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา อธิการผู้ช่วยอธิการ บ้านเด็กกำพร้า บรรดาเด็กกำพร้าร่วมกันปล่อยลูกโป่งหลากสีสั่นลอยสู่ท้องฟ้า จากนั้น ผู้แทนจากวัด โรงเรียน สถาบันและบุคคลต่าง ๆ รวมถึงศิษย์เก่า นำทุนที่ระดมมารวมก่อตั้ง "ทุนเลี้ยงเด็กกำพร้า พัทยา" โอกาสครบรอบ 36 ปีบ้านเด็กกำพร้า

พัทยา ถวายแด่ประธานมูลนิธิฯ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป  
ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันโมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับการดูแลคุ้มครองเด็กกำพร้าและเด็กพิการในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นพิเศษ และระลึกถึงผู้มีอุปการคุณที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เสมอมา  
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก ๆ ตลอดระยะเวลา 3 รอบที่ผ่านมา และช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงตามคาดหมาย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับ ความอนุเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ยังมีเด็กกำพร้าและ พิการที่ยังมีความต้องการความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ อยู่



▲ พักผ่อนช่วงปิดภาคเรียนแรก 2553  
เด็กกำพร้าวัยเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ถึงมหาวิทยาลัย รวม 80 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและพักผ่อนช่วงปิดภาคเรียนแรกของการปีการศึกษา 2553 และได้พักค้างแรมในค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ ค่ายแสมสาร ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 โดยนอกจากจะได้กรุณาพาเด็ก ๆ ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของประเทศไทย และเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลแล้ว พี่ ๆ ทหารเรือยังให้บริการด้านการจัดกิจกรรมสนุก ๆ และอาหารอร่อย ๆ ด้วย เด็ก ๆ เล่นน้ำทะเลที่หาดแสมสารกันตลอด 2 วัน อย่างจุใจไร้กังวล ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากบรรดาพี่ทหารเรือ และกลับบ้านด้วยความประทับใจ รอยยิ้ม และผิวสีเข้ม พร้อมรับมือกับการเรียนในภาคที่สองต่อไป

### ข้อความจากระดไธเรียน

ตอนที่ 6 : เลี้ยงเด็กกำพร้า...ให้เหมือนกับเลี้ยงลูกของตน

วันที่ 11 กันยายน 2553 มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้ฉลองครบรอบ 36 ปีที่ได้ก่อตั้งและรับเลี้ยงดูแลเด็กกำพร้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรเลยทีเดียว ที่ทางมูลนิธิฯ ได้รับใช้ ช่วยเหลือแก้ปัญหาเด็กต่อสังคม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้ใจบุญจำนวนไม่น้อยที่มีน้ำใจ แบ่งปันความช่วยเหลือต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัจจัย ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตัวเล็ก ๆ ความเอื้ออาทรจากผู้มีพระคุณ ทุก ๆ ท่าน ทำให้บ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้ดำรงอยู่ได้ ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

สำหรับเด็ก ๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมีนโยบาย เน้นให้การศึกษาที่ดีสำหรับทุกคนโดยส่งเสียให้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ดี ๆ กว่า 25 แห่งทั่วประเทศ โดยหวังว่าเมื่อเด็ก ๆ จบการศึกษา แล้วจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการเลือกอาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จได้

สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุก ๆ คน ทางมูลนิธิฯ ก็ได้ขอให้ปฏิบัติต่อเด็ก ๆ ทุกคนด้วยความรัก ความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ คือเลี้ยงเด็กกำพร้า...ให้เหมือนกับเลี้ยงลูกของตน นั่นเอง

ด้วยความเคารพรัก  
บรรณาธิการ